

**Khánh Ly từng thề nói rằng, đến bây giờ, tình yêu của bà với Trình Công Sơn không hề thay đổi, nếu không có ông thì sẽ không có bà ngày hôm nay.**

“Mối tình” giữa Khánh Ly và Trình Công Sơn trong suốt nhiều năm qua vẫn như một đóa hoa quan tâm của khán giả và tình yêu của giới mộ điệu của báo chí. Khánh Ly từng chia sẻ rằng, suốt bao nhiêu năm qua, đi đâu bà cũng như một đóa hoa mà tất cả mọi người quen thuộc, đó là tình cảm giữa bà và nhạc sĩ Trình Công Sơn liệu có phải là tình yêu?

Trong những lần phỏng vấn, những lần họp báo, Khánh Ly chưa bao giờ từ chối hay nói tránh đi về chuyện giữa bà với Trình Công Sơn. Và lần này cũng vậy, trong buổi ghi hình thi đấu liveshow “Ngọt ngào và bùng nổ” vào sáng 25/4 tại Hà Nội, [Khánh Ly](#) lại một lần nữa khẳng định: “Chúng tôi có tình yêu, tình thân cho nhau từ khi tóc còn xanh đến khi tóc bạc, theo nhau cả tuổi trẻ đến lúc qua đời. Đến bây giờ, tình yêu giữa tôi và Trình Công Sơn không thay đổi. Tôi có một sự thủy chung đến có thể đi cùng một người, một dòng nhạc hơn nửa thế kỷ. Tôi đã yêu Trình Công Sơn đến sống với ông và đến cuối đời”.



*Khánh Ly.*

## **Mua vé nhưng không về Việt Nam ngày Trẻnh Công Sơn mới**

Với Khánh Ly, Trẻnh Công Sơn là cái cây che phủ cuộc đời bà. Khánh Ly chia sẻ những nỗi buồn, cũng chia sẻ bao niềm vui và niềm hy vọng theo những bài hát đời của đời. Thế nhưng, số phận bà đã thay đổi khi gặp được Trẻnh Công Sơn.

“Tôi là cái bóng, và Trẻnh Công Sơn là cái cây quá lớn che phủ cuộc đời tôi. Tôi được như thế này ngày hôm nay không phải vì tôi tài giỏi đâu, mà vì tôi may mắn có Trẻnh Công Sơn. Ông cho tôi cái gì thì tôi nhận cái đó”.

Là người tình yêu của những đời của cuộc đời Khánh Ly nhưng đời khi Trẻnh Công Sơn mới, rất nhiều người ngạc nhiên vì không thấy Khánh Ly có mặt trong đám tang của ông. Nhiều người thì lên tiếng câu chuyện về sự rạn nứt, chia cách hay nói về Khánh Ly một cách mỉa mai.

Nói về nguyên do vì sao không tham dự đám tang Trẻnh Công Sơn, Khánh Ly tiết lộ, bà đã từng mua vé máy bay nhưng bị vướng bận công việc nên cùng quyết định hoãn lại vì sợ đám tang ông sẽ xảy ra:

“Từ lâu rồi, tôi được gia đình ông Sơn xem như thành viên trong gia đình. Khi ông Sơn mới, tôi đã đến và những quy định về vé máy bay. Lúc đó, nếu tôi hỏi bạn bè thì sẽ có rất nhiều người khuyên tôi xem mặt cái “bà này” này như thế nào? Mọi chuyện năm giờ Khánh Ly ra sao? Trong giờ phút đó, tôi nghĩ, nếu chuyện đó xảy ra thì chính gia đình của ông Sơn cũng sẽ yêu cầu tôi “chỉ làm một nhà dùm đi”.

Tôi nghĩ tất cả những hào quang, những điếu rơm rơm, tình khôi phục dành cho ông Sơn chỉ không phải dành cho tôi. Yêu nhau không phải bên nhau suốt ngày mới là yêu. Mặt không thấy thì lòng không đau vì những mặt mặt đó. Nếu không có tôi, sẽ có rất nhiều người khác như Thanh Lam, Hồng Nhung.. đến để tiễn ông. Đó lúc khác, lúc vắng vẻ, tôi sẽ đến tâm tình với Trẻnh Công Sơn”.

Khánh Ly cũng cho biết, mối quan hệ giữa bà với gia đình Trò nh Công Sơn bây giờ vẫn rất tốt đẹp và không có xích mích gì cả.

**“Hát với ca sĩ trẻ, tôi bắt khán giả ném đá”**

Trong 5 năm qua, Khánh Ly đã tích cực rút nhữ u chương trình với nhữ c Trò nh trẻ i Việt Nam. Ở tuổi 75, giọng hát của bà không còn đẹp như thuở thanh xuân nhưng lại mang một màu sắc trầm buồn. Khi nhữ c trẻ nhữ c Trò nh, người ta nghĩ ngay đến Khánh Ly và cho trẻ giở, vẫn không ai thay thế được vị trí của Khánh Ly trong nhữ c Trò nh. Họ tìm trẻ với bà để nghe với ký ức, kể niềm xưa cũ.

Lần này cũng vậy, Khánh Ly sẽ mang chương ký ức trẻ lại trong liveshow “Ngồi với bóng nh”. Một điểm đáng biết đó là với c Khánh Ly sẽ kết hợp cùng Tùng Dương và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn trong liveshow lần này.

